
 
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕60 
วันที่  21  สิงหาคม  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายกําจัด  ผลศิร ิ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.เมือง 
10.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายศภุชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เขต 10 อ.เมือง 
12.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
13.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
16.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
19.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
20.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
21.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายเสร ี สุวรรณวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8  อ.เมือง 
2.นายบรรพต เอื้อตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
3.นายสุรินทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ.บานฉาง 
  (ลากิจ) 
4.นายธนนรินทร สุขใจ  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.ปลวกแดง 
5.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง 
  (ลากิจ) 

 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวธุ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
๑1.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
12.นางสุปราณี        ไวมงคณุ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
13.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง  
14.นางสาวราตรี  คุมญาต ิ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณ ี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
16.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
17.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
18.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
19.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
20.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครวูทิยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    
(วัดหวายกรอง) 

21.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
22.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
23.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
24.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
25.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
26.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
27.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
28.นางสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
29.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
30.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 
 

31.นางสาวสุภา... 
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31.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงนิ 
32.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเที่ยวฯ 
33.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
34.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
35.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
36.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
37.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
38.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

39.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
40.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
41.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
42.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
43.นายประเวชร เมฆเสร ี   พนักงานขับรถยนต 
44.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
45.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
46.นางสาวสุภาณ ี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
48.นางธรีะนันท  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นางสาวสุวรรณวาร ี ตีเมืองสอง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
50.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
51.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.25  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉ บับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มี สมาชิกสภาฯ ลงชื่ อและอยู ในหองประชุม         

จํานวน.......23....... คน ครบองคประชุม  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสูบัลลังก 
เ รี ยน เชิญปร ะธานสภาองค ก า รบริ ห า รส วน จั งห วั ด ร ะยอง  กล า ว เป ด              

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
   

องคการบริหาร... 
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องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
 เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
 จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
 ประจําป ๒๕60  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้         
 จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
 ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม     
 ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3    
 ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ         

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     กระผมมีเรื่องจะแจงใหที่ประชุมทราบจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  
ประธานสภาฯ เรื ่องแรก เนื ่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๐ ไมสามารถ
นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อใหสภาฯรับรองได เนื่องจากมีเวลา
ในการจัดทํากระชั ้นชิดและกอนที่จะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองทราบลวงหนาอยางนอยหนึ่งวัน จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได 
จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 

  เรื่องที่สอง เอกสารขอมูลประวัติของสมาชิกสภาฯ ขอใหเปนขอมูลปจจุบันและถูกตอง 
กระผมไดแจงใหทางเจาหนาที่นําเอกสารแจกวางไวบนโตะของทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน
เรียบรอยแลว เนื่องจากกระผมไดตรวจสอบแลววาขอมูลของทานสมาชิกสภาฯบางทาน     
ไมตรงกับขอเท็จจริง กระผมจึงขออาศัยโอกาสในครั้งนี้ ขอใหทานปรับขอมูลตามขอเท็จจริง 
เพ่ือที่ทางสภาฯ จะไดนําไปใชเปนขอมูลในครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     

       (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต,ิ วาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑  วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตต ิ                                                
    (คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เปนผูเสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
เลขานุการสภาฯ   และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ  ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม  และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติม    
ในตอนหร ือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวย       
การแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
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   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
   ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข    
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดที่ ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ            
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติ
ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น          
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน            
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณตีองพิจารณาเปนการดวน 
  ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไว
เทานั้น 

ขอ  ๑๑๐  ญั ตติ ร า ง ข อ บัญญัติ ที่ ส ภาท องถิ่ นล งมติ รั บหลั กการ  และส ง  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว
จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานยอ
ยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้น           
เปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตต ิ

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่ประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติตอสภาองคการ
ประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายสาธิต   
กรรมการแปรญัตตฯิ  อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2  

อําเภอเมืองระยอง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
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 ดวยในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕60  เมื่อวันท่ี 15  สิงหาคม 2560  ไดมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  กําหนดระยะเวลาเสนอ   
คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เริ่มตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.00 น. – 18.00 น., วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 
และวันท่ี 18  สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. รวม 3 วัน  เปนเวลา       
24 ชั่วโมง ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9)  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไมมีผูมายื่นหนังสือ
เสนอคําแปรญัตติแตอยางใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี ้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นางสาวอุมา  วิภูษณะ  เปนประธานกรรมการ  
และนายเสรี สุวรรณวิจิตร  เปนกรรมการ/เลขานุการ   

  ๒. ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด  
๓. การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว เริ่มตั้ งแตชื่อขอบัญญัติ              

และเรียงตามลําดับเปนรายขอ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี ้
(๑) ชื่อขอบัญญัติ  ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 
(๒) หลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 

      (๓) ขอที่ ๑,๒  ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 
     (๔) ขอท่ี ๓  ไมมีผูแปรญัตติ           ไมมีการแกไข 
      (๕) ขอท่ี ๔  ไมมีผูแปรญตัติ       ไมมีการแกไข 
  (6) ขอท่ี 5  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  (7) ขอที่ 6  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  (8) ขอที่ 7  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๐ และขอ ๑๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาและศึกษารายละเอียด ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  และใหนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบผานวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร างขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไม เห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร างขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น     

มติที่ประชมุ        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผานวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

   เห็นชอบ  จํานวน ........20........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-...........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2..........คะแนนเสียง 
 
 

นายเศรษฐา... 



- 7 - 
 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที ่๓ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดไ เห็นชอบในวาระท่ี ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ทานใด  ไมเห็นชอบในวาระที่ ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ        เปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        

   เห็นชอบ  จํานวน ........20........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-...........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2..........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ตองขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ที่วันนี้ฝายบริหาร
ไดรวมกับฝายนิติบัญญัติผานรางงบประมาณประจําป พ.ศ.2561 ดวยงบประมาณทั้งสิ้น 
2,200 ลานบาท ซึ่งเปนงบประมาณที่จะนําไปสูความเจริญของพ่ีนองประชาชนจังหวัด
ระยองในทุกดาน ผมอภิปรายไปตั้งแตวาระแรกแลววา งบประมาณฉบับนี้ไมใชงบประมาณ  
ที่สมบูรณท่ีสุด แตเปนงบประมาณที่เราใหความรวมมือ ถึงแมวันนี้สภาฯจะผานงบประมาณ
วาระที่ 3 ไปแลว ก็จะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาเรายังสามารถ
เพ่ิมเติมแกไขเปลี่ยนแปลงในงบประมาณป 2561 ได ดวยความรวมมือของฝายบริหารและ
ฝายสภานิติบัญญัติที่เห็นวามีโครงการ มีแผนงานที่อยูในแผน และสามารถที่จะแกไขให
ประสบความสําเร็จหรือเขาสูกระบวนการตามระเบียบ ไมมีแผนอะไรหรอกครับที่จะสมบูรณ
ที่สุด แตเราสามารถรวมมือกันได ในเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวนก็สามารถดําเนินการได    
ผมบอกแลววาทั้งงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมนั่นคือเงินของงบประมาณป 2560 
งบประมาณป 2561 ที่ผานวันนี้ งบประมาณเพ่ิมเติมที่เราจะประชุมกันในเดือนกันยายน    
ก็ถือวาเปนงบประมาณที่จะตองไปใชในป 2561 ทั้ งนั้น ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณ  
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีผานงบประมาณป 2561  
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 

          (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นางสาวอุมา… 



- 8 - 
 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน       

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง 
 กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติม เนื่องจากมีการแกไข

ขอความครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ อนุญาตใหแจกเอกสารเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ ตอไปกระผมจะขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติ 
รองนายก อบจ.(๒) โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถติิและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
จํานวนโครงการโอนเพื่ อไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม  ทั้ งหมด 1 รายการ 

1,968,250.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบบาทถวน)  เพ่ือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม  ท้ังหมด 17 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,968,250.-บาท      
(หนึ่งลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบบาทถวน) ดังนี ้

โอนเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการที่ 2 
 
 

แผนงาน… 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

                             งบลงทุน 
                    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการที่ 6 ถึงรายการที่ 19 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาที่ดินและส่ิงกอสราง 
-ประเภท คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ    รายการที่ 11 

ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลัง      
การกอสราง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้ งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  ได พิจารณาอนุมัติ 

กระผมตองขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ
เพ่ิมเติมนะครับ ในใบแทรกจะเปนการแกไขในเรื่องของคุณสมบัติรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 
952,000.-บาท ในสวนของขอความเดิม อยูที่ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี กระผมขอแกไขขอความเปน ขนาดไมนอยกวา 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ      
ไมต่ํากวา 2,700 ซีซี ทานจะเห็นวามีจํานวนโครงการอยู 17 โครงการ แตมีจํานวนยอดเงิน  
อยูลานกวาบาท ซึ่งสวนใหญจะเปนการจัดซื้อครุภัณฑในอบจ. และโครงการพระราชดําร ิ        
ที่อางเก็บน้ําดอกกราย ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ทานรองฯวราวุธ ปนเงิน ครับ 

นายวราวุธ ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สําหรับในครุภัณฑตางๆ จะมีหลายรายการ และโครงการพระราชดําริท่ีอางเก็บน้ําดอกกราย    
เราก็ดําเนินการสรางอยูตอนนี้มีแตตัวอาคาร และบางสิ่งบางอยางก็ยังขาดแคลนอยู           
ซึง่เดือนพฤศจิกายนนี้ เราก็จะทําการเปดใหนักเรียนไดเขาไปเยี่ยมชมรวมๆแลวเกือบ 1,000 คน 
เราก็จําเปนตองเรงรีบซื้อ กระผมตองขอขอบพระคุณทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ถาทานจะพิจารณาอนุมัติโอนใหกับโครงการนี้ กระผมขออนุญาตอธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ โดยจะฉายวีดีทัศนใหทานไดรับชมกันวาขณะนี ้ 
เราไดดําเนินการสรางไปถึงไหนแลวบาง เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ กระผมจะอธิบาย
ประกอบกับวีดีทัศนนะครับ จะเห็นวามีบริเวณที่กําลังกอสราง มุมหลังคาเกือบเสร็จหมดแลว 
อาคารตอไปเปนอาคาร 50 ลานบาท ทางซายมือเปนอาคารสําหรับ Farmer Market 
 
 
 

และทางขวา... 
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และทางขวาเปนอาคารที่ อบจ. ดําเนินการกอสราง อาคารนี้ตัง้ไวที่ 18 ลานบาท ในสวนของ 
Farmer Market เราจะเอาพืชเกษตรท่ีปลอดสารมาจําหนายและมีหองอาหาร เราไดทํา 
Review กับ อบต.และเทศบาล ทุกจังหวัดที่จะนํานักเรียนเขาไปดู เราก็จะจัดคิวเขาไป     
โดยคิวแรกก็เปนของ อบจ.เรา อันนี้เปนเฟสแรกนะครับ ตอไปเปนสวนเฟสที่ 2 เปน 
พระบรมราชานุสาวรีย อาคารหอเฉลิมพระเกียรติ 140 ลานบาท เปนระบบ Multivision 
นําเสนอโดยคอมพิวเตอร เปนพระราชประวัติของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทานไดทรงงาน  
อะไรไวบาง 4,685 โครงการของทาน จะอยูในอาคารทั้งหมด ท้ังศาสตรพระราชา         
ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร ความสูงอาคารที่ 70 เมตร เดี๋ยวทานจะไดรับชมวีดีทัศน    
นะครับวาเราไดวางแผนออกแบบอยางไร จากที่ชมวีดีทัศนทานจะเห็นไดวา เราใชระบบ 
Electronic ทั้งหมด ทั้งใบไม เราก็จะเขียนความจงรักภักดีไดแปะเขาไปและจะลอยขึ้น 
ในสวนนี้เปนที่แสดงพระราชดําริ ทั้งหมด 4,685 โครงการ ซึ่งผูเขาชมจะไดรูวาในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ของเรา ทานไดทรงงานอะไรไวบาง ในสวนตอไปเปนดานศิลปศาสตร ที่ในหลวง
ทานไดทรงดนตรี ทรงเรือใบ ทรงวิทยาศาสตร และนี้คือสิ่งท่ี อบจ. นําโดยทานนายกปยะ   
ปตุเตชะ เปนผูวางแผนในการดําเนินงานไวทั้งหมด จึงเรียนมายังทานประธานสภาฯ และ  
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ขณะนี้เรากําลังจะสรางประวัติศาสตรใหกับคนระยอง ตอไปนี้
ตรงนี้จะเปน Landmark ของระยอง เพ่ือใหกับคนรุนหลังที่เขายังไมรูที่มาในพระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจตางๆของรัชกาลที่ 9 กระผมตองขอขอบคุณลวงหนามายังทานประธานสภาฯ 
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอขอบคุณทานรองฯ วราวุธ ปนเงิน ที่ไดนําภาพวีดีทัศนมาเสนอฉายตอที่ประชุม   
ประธานสภาฯ  ก็ถือวามีความคืบหนาอยางมาก กระผมอยากใหทานดูวามีความพรอมตอนไหนก็ใหนัดหมาย 

กับทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เพื่อท่ีจะไดเดินทางไปดูงาน และเปนการประชาสัมพันธ  
ในระดับแรกขององคกรเรา 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในที่ประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน .......20....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังนี้  

 แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       รายการที่ 1 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ไดพิจารณาอนุมัติ   
  กระผมขอเรียนแจงทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติมนะครับ 
สําหรับในสวนของการแกไขคาํชี้แจงงบประมาณ รายการที่ 1 โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารและห อง เ ร ียนภายในพื ้นที ่โ ร ง เ ร ียนอน ุบาลนานาชาต ิตากส ินบ านค า ย             
(วัดหวายกรอง) ขอแกไขตรงหัวขอที่ 3 ขอความเดิมเปนการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ     
1 หลัง ขอแกไขเปน กอสรางอาคารโรงเก็บพัสดุ 1 หลัง และขอที่ 6 ในขอความเดิม     
ก็ตัดออก กระผมจึงเรียนมาเพื่อใหทานสมาชิกสภาฯ ไดโปรดพิจารณาอนุมัตินะครับ 
ขอบคุณครับ 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุมวาครบ  

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มสีมาชิกสภาฯ จํานวน.....22.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เปนอันวาที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุมัติ           จํานวน .......20....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง   อื่นๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือ

สรางสรรคความเจริญใหทองถิ่น  ตลอดจนกระทั่งใหความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน
ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา
ทุกประการ       

เลิกประชมุ  เวลา  15.30 น.   

    
 

 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 


